

**สรุปมติการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.**

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
วาระพิเศษ	๑. แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่ ๒ ท่าน ได้แก่ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และ ผอ.กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ๒. มอบเกียรติบัตร "สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ" สำหรับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใช้งานระบบสมุดสุขภาพครบถ้วน ๑๒ หน่วยงาน ๓. รับชม VTR การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย	-
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. อธ. กล่าวแสดงความยินดีผู้บริหารใหม่ และกล่าวเพิ่มเติมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย ๒. อธ. เน้นผลการเบิกจ่าย การดำเนินการขับเคลื่อนงาน และเตรียมการ งบประมาณปี ๖๗ (๖ เดือนหลัง) ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงเตรียมการ งบประมาณปี ๖๘	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมกรมอนามัย	กผ. ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๕/๖๖ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กค. แจ้งว่า กรม อ. เบิกจ่าย งบ. เป็นอันดับ ๒ ของ กสธ. และรายงานภาพรวมการเบิกจ่าย งบ. จาก GFMS ณ ๒๘ ก.พ.๖๖ ดังนี้ ๑) <u>งบประมาณปี ๖๖</u> วงเงิน ๑,๗๗๘๔ ลบ. รับผิดชอบ ๑,๖๘๘๕ ลบ. (๙๕.๙๕%) เบิกจ่าย ๗๑๑,๙๗๒๑ ลบ. (๔๐.๐๓%) (เป้าหมายกรม อ. ๔๕% เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย) แบ่งเป็น งบบุคลากร เบิกจ่าย ๔๒.๘๔% งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ๓๘.๑๑% งบลงทุน เบิกจ่าย ๒๙.๗๓% งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย ๑๐๐% ในส่วนหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีการเบิกจ่าย งบ.ปี ๖๖ ภาพรวม ๔ งบรายจ่ายสูงสุด ได้แก่ สว. ศอ.๘ ๒) <u>สถานการณ์งบลงทุน ประจำปี งบ.พ.ศ.๖๖ กรม อ. ณ ๑ มี.ค.๖๖</u> จำนวน ๑๗๔ รายการ ๒๓๕.๔๕๒๒ ลบ. แบ่งเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ รายการ (๔.๐๒%) ๑๑๗.๓๑๑๕ ลบ. รอสั่งมอบ ๑๔ รายการ (๘.๐๕%) ๔๑.๖๙๑๖ ลบ. เบิกจ่าย ๑๕๓ รายการ (๘๗.๙๓%) ๗๐.๐๐๓๒ ลบ. ทั้งนี้ หากต้องการอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ผ่านกรม อ. เนื่องจากบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลาง และในการอุทธรณ์เป็นอำนาจของกรม โดย อธ. ๓) <u>เงินกันเหลือปี ประจำปี พ.ศ.๖๕ กรม อ. (รอบ ๓๐ ก.ย.๖๕) ณ ๒๘ ก.พ.๖๖</u> จำนวน ๑๕ รายการ ๕๙.๙๐๔๔ ลบ. คงเหลือ ๔ รายการ ๑๔.๖๓๙๐ ลบ. แบ่งเป็น แบบ PO. ๑๑ รายการ ๔๗.๕๒๒๙ ลบ. เบิกจ่าย ๘ รายการ ๓๔.๐๐๓๙ ลบ. คงเหลือ ๓ รายการ ๑๓.๕๑๙๐ ลบ. แบบ CX.เบิกแทน สป. (เงินอุดหนุน) ๑ รายการ ๑.๔๐๐๐ ลบ. คงเหลือ ๑.๑๒๐๐ ลบ. และแบบ CK. ๑๐.๙๘๑๕ ลบ. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา รอง อธ. กรม อ. ขอให้ กค. เชิญ ศอ. กลุ่มที่ต้องติดตามผลการเบิกจ่าย เข้าร่วมประชุม กก. Cls.Fin ด้วย	รับทราบ เร่งรัดหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบ. ไม่ได้ตามเป้าหมาย
๓.๒ รายงานความก้าวหน้า - ระบบวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย	กทส. รายงานความก้าวหน้า ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) <u>ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ</u> ระยะที่ ๑ พบว่า ติดตั้งและใช้งาน (๖๘.๘%) ไม่ได้ติดตั้ง (๓๑.๑๓%) หน่วยงานที่ติดตั้งใช้งานระบบสมุดสุขภาพ (๑๐๐%) ๑๒ หน่วยงาน ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่กรม อ. ด้วยตู้ KIOSK ๒๒๒ คน พบว่า ไขมันในร่างกาย/ในช่องท้อง ความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ แต่ยังมีที่สูงกว่าปกติ	รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. กทส. และ กจ. เร่งรัดการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่กรม อ. ๒. สล. เชื่อมโยงบัตรประจำตัวกับร้านค้าในโรงอาหาร

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
	<p>และทำ MOU ร่วมกับ สพฉ. เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ/แพลตฟอร์ม ส่วนระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ฯ ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเซ็นเอกสารลงนามทำสัญญา และกรม อ.ลงนามในสัญญาต่อไป ๒) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายฯ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบัตรฯ รุ่นที่ ๓ สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ อธ. ติดตามการจัดทำบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่กรม อ. และให้เชื่อมโยงบัตรประจำตัวกับร้านค้าในร้านอาหารกรม อ. ด้านโภชนาการ และมอบ กจ. สก. กกส. ร่วมหาวิธีการลดจำนวนเจ้าหน้าที่กรม อ. ที่มีผลการตรวจสุขภาพสูงกว่าปกติ อีกทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยินดีให้กรม อ. ศึกษาและใช้แหล่งข้อมูลระบบการเรียนรู้ ทรัพยากร โดย “ใช้แล้วแชร์” มอบ สกท. เป็นดำเนินการ</p>	<p>กรม อ. ด้านโภชนาการ ๓. กจ. สก. กกส. ร่วมหาวิธีการลดสัดส่วนเจ้าหน้าที่กรม อ. ที่มีผลการตรวจสุขภาพสูงกว่าปกติ ๔. สกท. ดำเนินการประสานการศึกษาและใช้แหล่งข้อมูลระบบการเรียนรู้ ทรัพยากรของ รพ.จุฬาลงกรณ์</p>
<p>๓.๓ รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>สอพ. รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดประชุมวิชาการฯ ดังนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวันประชุม ๒๑ – ๒๓ มิ.ย.๖๖ ณ รร.อัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุม ๑๔.๓๐ น. รูปแบบการจัดประชุมเน้น Onsite (๘๐๐ คน) และ Hybrid บางส่วน และรายงานการดำเนินงานของ คกก.ชุดต่างๆ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทาง Facebook Live, Line กรม อ. ทั้งนี้ อธ. ให้ได้ข้อสรุปความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการฯ อย่างน้อย ๘๐% ภายใน มี.ค.๖๖</p>	<p>รับทราบ มอบ สอพ. ข้อสรุปความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการฯ อย่างน้อย ๘๐% ภายใน มี.ค.๖๖</p>
<p>๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ครั้งที่ ๓</p>	<p>สปท. รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ โดยกรม อ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมและศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อีกทั้งนิเทศติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมฯ ณ ศอ.๓ และเชิญชวนผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมนันทบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ปิดรับ ๑๗ มี.ค.๖๖ มีค่า ลทบ. รูปแบบ Onsite ระยะเวลาการฝึกอบรม ๔ ครั้ง ทั้งนี้ ผอ.สสม. เสนอให้จัดการ LM ให้เป็นระบบ และเชื่อมโยงกับหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว</p>	<p>รับทราบ</p>
<p><b>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ ป้ายคุณค่าทางโภชนาการ และโลโก้เมนูสุขภาพ ขับเคลื่อนร่วมกับร้าน Ease Cafe by IMPACT@DOH</p>	<p>สก. พัฒนามenuสุขภาพร่วมกับ Ease Café' by IMPACT จำนวน ๕ เมนู และเครื่องตีมวานน้อยร้อยละ ๕ จำนวน ๒ เมนู และจัดทำ QR Code เพื่อสแกนคุณค่าทางโภชนาการ นำไปติดไว้ที่ป้ายหน้าเมนูร้าน Ease Café' และให้ที่ประชุมพิจารณาตัวอย่างป้ายข้อมูลโภชนาการ เพื่อให้มีความทันสมัย และสื่อถึงกรม อ. ทั้งนี้ อธ. เห็นว่า ในป้ายเมนูสุขภาพ ควรมีคำว่า “โดยกรม อ.” และที่ประชุมฯ เสนอให้ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่องบรรจุอาหาร สร้างความเข้มแข็งให้โลโก้ยั่งยืน ทำโลโก้ให้เข้าถึงได้ง่าย แต่มีกระบวนการให้ยากขึ้น สติ๊กเกอร์ติดเฉพาะเมนูหวานน้อย การ Rebrand การหารือกับ กรส. ปรับโลโก้ให้มีความทันสมัย น่าจดจำ และเสนอให้ตารางคุณค่าทางโภชนาการ ควรแสดงให้เห็นราถึงจำนวนแคลอรีที่บริโภค รวมถึงอัตราแคลอรีที่ควรเผาผลาญ</p>	<p>รับทราบ มอบ สก. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ</p>
<p><b>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</b> ๕.๑ โครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา</p>	<p>สล. นำเสนอโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ฯ ซึ่งเป็นมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ ตามการประเมินผล ตชว. การลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ รูปแบบการให้บริการเป็นแบบสัญญาบริการ อายุสัญญา ๒๐ – ๒๕ ปี มีส่วนลดค่าไฟฟ้าเฉพาะหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต</p>	<p>รับทราบ เห็นชอบในโครงการฯ มอบ สล. รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ และประสาน กค. กตส.ดำเนินการให้เป็นไป</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
(Solar Rooftop) ณ กรมอนามัย	ได้จริงจากระบบตามอัตราค่าไฟฟ้าในปีนั้น ตลอดอายุสัญญา โดยอัตราค่าบริการคิดตามหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต ได้จริงจากระบบ ติดตั้ง ณ กรมอนามัย ๗ อาคาร คาดการณ์ผลผลิตไฟฟ้าในปีแรก ๘๙๖,๗๐๕ kWh/ปี ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องลงทุน ผลประหยัด ๒๐ ปี ๑๒,๑๓๖,๒๓๗ ลบ. หากติดตั้ง Solar Rooftop ครบ ๒๐ ปี กรมอนามัยยังเป็นของการไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบในโครงการฯ แต่มีข้อควรระวังด้านโครงสร้างอาคาร อีกทั้งให้ ศอ. สังเกตค่าไฟฟ้า/ประปามีอัตราสูงขึ้นหรือไม่ ในส่วน รพ.ศอ. สามารถขอติดตั้งฯ ผ่าน สสจ. และยกตัวอย่าง ศอ.๗ และเสนอให้ สว. จัดทำแผนหรือแนวทางการดูแลขยะอิเล็กทรอนิกส์	ตามระเบียบ
๕.๒ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก	สภ. กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ รวมถึงผลกระทบของการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมัน น้ำตาล และ โซเดียมสูงต่อสุขภาพของเด็ก และการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มฯ เริ่มปี พ.ศ.๖๓ – ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน : ยกร่าง พ.ร.บ.ฯ และเกณฑ์การจำแนกอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ เรียบร้อยแล้ว โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมขับเคลื่อนฯ ๒๕ หน่วยงาน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน กด Like/แชร์ Facebook ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดฯ เผยแพร่สื่อ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผ่านภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับลดหวานมันเค็ม การตลาดอาหารหวานมันเค็ม รณรงค์เกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็ก พร้อมติด Hashtag เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ เม.ย.๖๖ และร่วมลงชื่อสนับสนุนผ่าน Change.org ทั้งนี้ อธ. เห็นควรแยก พ.ร.บ. เป็น ๒ ส่วน คือ ด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการตลาด และเน้นการ บังคับใช้ และให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรม อ. รับทราบ พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอ VTR ความ คืบหน้าการขับเคลื่อน (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มฯ ในที่ประชุมกรม อ. ครั้งต่อไป	รับทราบ มอบ สภ. ดังนี้ ๑. แยก พ.ร.บ. เป็น ๒ ส่วน คือ ด้านการโฆษณา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด และเน้นการบังคับใช้ ๒. นำเสนอ VTR ความคืบหน้าการขับเคลื่อน (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มฯ ในที่ ประชุมกรม อ. ครั้งต่อไป
๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ประสานงานโครงการพระราชดำริ โครงการ เณลินพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย	สปพอ. รับผิดชอบ 4 โครงการหลัก 10 โครงการย่อย มี ผอ.สส. เป็น ผอ.สปพอ. ภายใต้การกำกับของ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รอง อธ. กรม อ. แนวทางการดำเนินงาน ปี 66 จำนวน 3 แนวทาง ปัญหาที่พบ ด้าน งปม. ด้าน Platform ไอโอทีน ด้านฐานข้อมูล และบางโครงการไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเสนอให้สร้าง การบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Cross Function/Cluster), เปิด API ในระบบข้อมูลทุกโครงการ สร้าง/พัฒนาระบบข้อมูล ทชว.โครงการพระราชดำริฯ ที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูล ภายในปี 66 ทั้งนี้ อธ. เน้น สัมฤทธิ์ผลของโครงการ หาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น อีกทั้ง นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รอง อธ. กรม อ. ให้หาสาเหตุเด็กเตี้ยในถิ่นทุรกันดาร และที่ประชุมฯ เห็นควรมีกลไกการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา อย่างชัดเจน	รับทราบ มอบ สปพอ. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ ด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา และรับ ข้อสั่งการไปดำเนินการ
๕.๔ รายงานผลการประเมินการตรวจสอบ เบื้องต้นผ่านระบบ Audit Checklist ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กตส. รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านระบบ Audit Checklist ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๖๖ พบว่า ภาพรวม ระดับดี ๓๕ หน่วยงาน (๙๔%) ผลการประเมินภาพรวม ๔ ด้าน สูงสุดด้านบริหารพัสดุ (๙๙.๐๑%) รองลงมา ด้านบริหารจัดการ (๙๘.๙๓%) ด้านการเงิน (๙๓.๐๓%) และควบคุมภายใน (๘๕.๐๘%) ในส่วน ระดับดีมาก ๑๘ หน่วยงาน สูงสุดเท่ากัน ได้แก่ กผ. กพร. (๑๐๐%) และจัดส่งรายงานในระบบ ล่าช้า ๔ หน่วยงาน	รับทราบ
๕.๕ รายงานการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	กผ. รายงานรายงานการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรม อ. รอบ ๖ เดือนฯ จัดขึ้น ๒ – ๔ เม.ย.๖๖ ณ เดอะบลูสกายริสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป้าหมาย ๑๔๐ คน	รับทราบ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการจัดประชุมฯ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
กรมอนามัย รอบ ๖ เดือน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	โดยนำเสนอกำหนดการประชุมฯ กรอบการประชุม ประกอบด้วย Cluster ให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มของ ตชว. วิเคราะห์ปัจจัย GAP/LAG ประเด็น/Key Activities ในส่วน ศอ. ให้รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ สส. และ อวล. รวมถึงเวชศาสตร์วิถีชีวิตของ ศอ. และขอความอนุเคราะห์ ศอ.๒, ๓ การจัดการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ	
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๖.๑ กำหนดการวันสถาปนากรมอนามัย	สส. แจ้งกำหนดการวันสถาปนากรม อ. ๑๐ มี.ค.๖๖ เริ่มพิธี ๐๗.๓๐ น. กิจกรรม ได้แก่ ตักบาตร และมอบรางวัล “คนดี ศรีอนามัย” ณ บริเวณโถงอาคาร ๕	รับทราบ
๖.๒ แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ กรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care)	กผ. แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๙ มี.ค.๖๖ ๑๘.๐๐ น. Dinner Talk และ Music Therapy	รับทราบ